

แนวปฏิบัติ Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ควรกระทำ (Do's)	ไม่ควรกระทำ (Don'ts)
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ	
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เสื่อมเสีย ขาดคุณธรรม
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและอุทิศเวลาแก่ทางราชการ	ไม่ละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่รับสิ่งของ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อแลกกับการให้บริการ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรและตำแหน่งหน้าที่ราชการ	ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล	ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือด้อยค่าจากความแตกต่างของบุคคล
ดำรงชีพอย่างเหมาะสม พอเพียง เลี้ยงชีพชอบ	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ดูถูกดูแคลนอาชีพใดอาชีพหนึ่ง

การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แบ่งส่วนราชการตามข้อ ๒ (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดีและให้มีอำนาจหน้าที่ในข้อ (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ จึงได้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในเรื่อง ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ ที่ ๔๔๒/๒๕๖๕ เรื่องมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรับผิดชอบและปฏิบัติ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามภารกิจดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ โดยกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑ แจกกฎหมาย ระเบียบ แนวคำพิพากษา หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ

๒ สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทุกครั้ง

๓ อบรมให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมแก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่โดยการปฐมนิเทศและสร้างแรงจูงใจในการมีวินัยและรักษาวินัย

๔ การให้บริการคลินิกกฎหมาย โดยมีหนังสือ คู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มกฎหมายและคดีเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

๕ จัดทำแนวปฏิบัติ Dos @ Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง

๖ ดำเนินการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโดยวิธีการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับมอบรางวัล